



GULF คว้าเงินลงทุน 2.7 พันล. ■ ซื้อหุ้น 40% PTT NGD ■ หนุนกำไรก้าวกระโดด

นิวส์ คอนเน็คท์ - GULF ใช้เงินลงทุน 2.7 พันล้านบาท ซื้อหุ้น PTT NGD สัดส่วน 40% ลุยให้บริการก๊าซฯ ในพื้นที่อุตสาหกรรม 13 แห่ง เริ่มรับรู้ เป็นรายได้ทันทีหลังจากโอนหุ้นเสร็จ มั่นใจกำไรโตก้าวกระโดด

นางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTTNGD) ในสัดส่วน 40% จาก International Power S.A. มูลค่าการลงทุน 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ



ยุพาพิน วัจวิวัฒน์

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)



MGT ทุ่มงบปิดดีลเทคโนโลยี ดันรายได้ปี 64แตะพันล้าน

นิวส์ คอนเน็คท์ - MGT เดินหน้าเจรจาซื้อกิจการที่เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่อง คาดใช้เงินลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท ขณะที่ลูกค้ายังส่งออเดอร์เข้ามาต่อเนื่อง มั่นใจรายได้ปี 64แตะระดับ 1 พันล้านบาท

ดร.วิทยา อีนาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MGT เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมแผนการ

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

DOD หารับอานิสงส์ โควิด-19 ระบาดใหม่ ลูกค้าป้อนออเดอร์พุ่ง

นิวส์ คอนเน็คท์ - DOD หารับอานิสงส์โควิด-19 ระบาดรอบใหม่ ส่งไม้ต่อบริษัทลูก PCCA เร่งผลิตเจลล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์ หลังลูกค้าทยอยป้อนออเดอร์

นายฉัตร ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีไอดี โบไอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ที่กลับมาสร้างความวิตกกังวลให้กับคนไทยอีกครั้ง

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)



KEX เทรดพุ่งกระฉูด... บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX เข้าจดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2563 เป็นวันแรก โดยเปิดราคาซื้อขายที่ 65 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 37 บาท หรือ 132% จากราคา IPO ที่ 28 บาทต่อหุ้น โดยระหว่างวันขึ้นไปแตะระดับสูงสุด 73 บาท และปิดซื้อขายที่ 51.25 บาท เพิ่มขึ้น 23.25 บาท หรือ 83.04% ด้วยมูลค่าซื้อขายสูงสุดกว่า 25,263 ล้านบาท





GULF

หรือประมาณ 2,700 ล้านบาท โดยบริษัทได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นและดำเนินการโอนหุ้นแล้วเสร็จในวันที่ 23 ธ.ค. 63

สำหรับ PTT NGD ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ และลงทุนสร้างระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) ไปยังลูกค้าในพื้นที่อุตสาหกรรม 13 แห่ง รอบกรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่ระยอง โดยมี

ลูกค้าอุตสาหกรรมมากกว่า 250 ราย โดยการลงทุนซื้อหุ้นในครั้งนี้จะสามารถรับรู้เป็นรายได้ทันทีหลังจากโอนหุ้นแล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหนุนผลประกอบการในปี 64 ซึ่งบริษัทมั่นใจว่ารายได้รวมในปี 64 จะอยู่ในระดับ 54,000 – 55,000 ล้านบาท ในส่วนของกำไรคาดว่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดด เนื่องจากจะทยอยจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้า GSRC จ.ชลบุรีจำนวน 1,250 เมกะวัตต์แบ่งเป็น COD ในเดือนมี.ค.64

จำนวน 625 เมกะวัตต์ และเดือนต.ค.64 อีก 625 เมกะวัตต์

นอกจากนี้บริษัทยังทยอย COD โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Makong ในประเทศเวียดนามในเดือนมี.ค.64 ราว 30 เมกะวัตต์ และในเดือนต.ค.64 อีก 98 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิต 128 เมกะวัตต์ รวมถึงได้ปัจจัยหนุนจากการรับรู้รายได้เต็มปีของโครงการ BKR2 ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล กำลังการผลิตติดตั้ง 464.8 เมกะวัตต์ ในประเทศเยอรมนี ●



ดร.วิทยา
อินทลา

MGT

เข้าซื้อกิจการในธุรกิจต่อเนื่องจากธุรกิจเดิมซึ่งน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในปีหน้า โดยเบื้องต้นจะใช้งัเงินลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท

และยังมีดีลอื่นๆ อีก 1 ดีลที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้โครงการผลิตถวไฟฟ้ที่ร่วมกับพันธมิตรประเทศญี่ปุ่น

ต้องชะลอออกไปเดิมจากที่กำหนดไว้ในเดือนมี.ค. - เม.ย. 64 อย่างไรก็ตาม ในเดือน ม.ค.64 บริษัทจะเริ่มจดทะเบียนบริษัทย่อยแห่งใหม่เพื่อผลิตและจำหน่ายกรวไฟฟ้ ส่วนแผนหลังจากนั้นคงต้องรอดูการระบาคของโควิด-19

สำหรับแนวโน้มรายได้รวมในปี 63ปี คาดว่าจะทำได้ราว 1,000 ล้านบาทจากคำสั่งซื้อที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทเอทานอลแปลงสภาพ รวมถึงสารเคมีชนิดอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันมีคำสั่งซื้อล่วงหน้าแล้วเข้ามาจำนวนมาก

ในส่วนผลการดำเนินงานไตรมาส 4/63 มั่นใจจะเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน เนื่องจากทยังมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นทั้งธุรกิจจำหน่ายสารเคมีและสินค้าเอทานอลแปลงสภาพ ซึ่งเป็นสินค้าของบริษัทในเครือ ●

DOD

ในช่วงปลายปี 2563 ส่งผลให้ความต้องการสินค้าประเภทที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

จะเห็นได้จากกลุ่มลูกค้าทั้งรายเดิมและรายใหม่ เริ่มทยอยสั่งออเดอร์ในการผลิตผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์ ผ่านบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด (PCCA) เข้ามาแล้ว โดย PCCA มีความพร้อมในการผลิต ตอบสนองยอดออเดอร์ที่เข้ามาเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบัน PCCA มีกำลังการผลิตรองรับ



ธินัน
ศรีเดชะฐิติ

ความต้องการของลูกค้าเฉลี่ย 500,000 ชิ้นต่อวัน หรือคิดเป็นมูลค่าขายประมาณเฉลี่ย 3-5 ล้านบาทต่อวัน สำหรับแผนขยายไลน์การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2564 บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาผลิตภัณฑ์

ประเภทเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายในกลุ่มใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับไปกระแสเมกะเทรนด์ของคนรักสุขภาพ ●



สุขสันต์ ยศะสินธุ์

CHAYO ดีเดย์เทรด SET

ฉลองข่าวดีต้อนรับปีใหม่ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เตรียมย้ายหลักทรัพย์เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดีเดย์ 25 ธันวาคม 2563 นี้

สำหรับงานนี้ บอสใหญ่ “สุขสันต์ ยศะสินธุ์” ประกาศความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศว่าหลังจากย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม ไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน เพราะนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสในการให้กองทุนเข้ามาลงทุนในหุ้นของ CHAYO เพิ่มเติมแล้ว ยังเป็นการช่วยเสริมศักยภาพให้ CHAYO แข็งแกร่ง และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและพันธมิตรอีกด้วย.. เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆ



ชัชพล ประสพโชค

UAC เข้าคำนวณ sSET

ขณะที่ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC ได้รับคัดเลือกให้เข้าคำนวณดัชนี sSET ในช่วงครึ่งปีแรก 2564 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 30 มิ.ย. 2564

โดย “ชัชพล ประสพโชค” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ UAC ระบุว่า บริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งจากการคัดเลือกให้หุ้น UAC เข้าคำนวณดัชนี sSET ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องในการซื้อขายสูง รวมทั้งมีการจ่ายเงินปันผลสูงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องภายใต้ “25 ปี ก้าวต่อไปด้วยความยั่งยืน”

ภาพข่าว



เมืองไทยประกันชีวิต คว้รางวัลใหญ่ระดับสากล

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ดร.สุธิ โมกษะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คว้รางวัลใหญ่ระดับสากล “Industry Champions of the Year” ปี 2020 จากงาน The Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2020 จัดโดย MORS Group ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้ก้าวสู่ระดับโลกอย่างแท้จริง พร้อมตอกย้ำในการเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่มีผลการดำเนินงานมั่นคง และแข็งแกร่ง

“ไทยวา” ขอขอบคุณชาวไร่

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) สาขาพิมายนำโดยคุณไฮเรนฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ร่วมงาน “วันขอบคุณชาวไร่ไทยวา” เพื่อขอบคุณเกษตรกรในเขตอำเภอพิมาย และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ส่งหัวมันสำปะหลัง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังด้วยดีตลอดมา ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจ่ายปันผลกำไรจากการทำธุรกิจกลับคืนสู่กลุ่มเกษตรกรในทุกๆ ไตรมาส

